



เมนูข้อมูล

นายคาค้า

ท ี่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศผ่านทีวี บอกว่า ประเทศเราจะมีรัฐบาลใน 3 เดือนข้างหน้า

หมายถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะถอยห่างออกจากการบริหารประเทศไปยืนอยู่ในพื้นที่ของพี่เลี้ยง ให้คณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่จัดการบริหารประเทศต่อไป

ในช่วง 3 เดือนนี้ที่รอคณะรัฐมนตรีนี้ คสช. จะเคลื่อนไปในภารกิจจัดระเบียบสังคม ประรองตอง และเข้าสู่การเตรียมเลือกตั้ง ระหว่างนี้การบริหารประเทศอยู่ภายใต้การจัดการของ คสช.

การวางแผนเพื่อทำงานทั้งในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการให้เกิดความเป็นเอกภาพ ความสามัคคี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเริ่มแล้ว และภายในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูกาลโยกย้ายปกติ จะได้เห็นการจัดระเบียบที่ชัดเจนขึ้น

อีกงานหนึ่งที่จะดำเนินไปในช่วงนี้คือ การบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ซึ่งหลายเรื่องติดขัดในรัฐบาลประชาธิปไตยที่การต่อต้านเป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีความเชื่อกันว่าในช่วงที่อำนาจเด็ดขาดแบบนี้จะเป็นผลดีที่ทำให้โครงการเหล่านั้นชยับเดินหน้าไปได้

ส ำหรับเรื่องปฏิรูปต่างๆ เป็นเรื่องระยะยาว ที่สภาปฏิรูปจะต้องจัดการรวบรวมเพื่อทำเป็นแผนดำเนินการ ควบคู่กับการเขียนกฎหมายให้สอดคล้องในสนธิสัญญา

การดำเนินการจะต้องรับลูกกันทั้ง คสช.,

ผู้นำที่ชาติต้องการ

รัฐบาล, สภาปฏิรูป และสภานิติบัญญัติ ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งจะเดินหน้า อีกฝ่ายหนึ่งดิ่งไว้ เหมือนช่วงสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินการให้เกิดความราบรื่น จะต้องจัดการกับสิ่งที่คัดค้าน แม้แต่ภายนอกสภา

การต่อต้านเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเกินไปสำหรับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องทำอะไรที่ถูกต้อง ประชาชนบ้างไม่มากก็น้อย

ร ื่องหนึ่งที่จะต้องทำให้เกิดการยอมรับคือ การเลือกผู้นำรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี จะต้องได้คนที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจและเห็นชื่อแล้วมีความหวัง

ประชาชนต้องการใครคงคาดเดาชื่อได้ลำบาก และต่างฝ่ายต่างมีตัวเลือกของตัวเอง

แต่หากเอาคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้มาเป็นตัวตั้ง บางทีอาจจะมองเห็นตัวคนที่ได้รับความยอมรับในวงกว้างมากขึ้น

กรุงเทพโพลล์ล่าสุดได้สำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 60 คนทั้งจากสถาบันภาครัฐและเอกชน

นักเศรษฐศาสตร์คือผู้มีมุมมองที่น่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานไม่น้อย

คำถามเกี่ยวกับตัวผู้นำที่นักเศรษฐศาสตร์คิดว่า จะเหมาะสมกับการนำประเทศในยุคนี้ ร้อยละ 65.0 ต้องการคนที่เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และให้ความสำคัญกับการปฏิรูป

คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนั้นดูจะอยู่ในเบอร์เซนต์ที่ไม่สำคัญเท่าไรนัก เช่น ร้อยละ 10 ที่อยากให้เป็นประนีประนอมเป็นที่ยอมรับของทั้ง กปปส. และ นปช. ร้อยละ 6.7 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ

ดูแล้วคุณสมบัติโดดเด่นที่จะเป็นผู้นำประเทศ ในขณะนี้ความคาดหวังของประชาชนเน้นไปที่ความกล้าหาญเด็ดขาด ที่จะปฏิรูปสังคม

ซึ่งหากมองดูแล้ว ไม่น่าจะมีใครที่เหมาะสมกว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะในยุคนี้ไม่มีใครที่แสดงท่าทีหาว่าทวน ตรงไปตรงมา และกล้าที่จะรับผิดชอบเท่ากับ พล.อ.ประยุทธ์ อีกแล้ว

ที่สำคัญคือ เป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของหลายกลุ่ม สำหรับกลุ่มที่คัดค้านนั้นนับวันจะยิ่งหมดไป ไม่มีใครแสดงตัวให้เป็นปัญหาในเรื่องการยอมรับ

ด วยเหตุนี้เองนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกแล้ว หาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะเกษียณอายุในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในเดือนตุลาคมนี้ จะแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จากนั้นผันตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมเป็นเรื่องที่เหมาะสม

เพราะคุณสมบัติที่เรียกร้องให้มีในตัวผู้นำนั้น อยู่ในบุคลิกนิสัย และความเป็น "พล.อ.ประยุทธ์" เต็มเปี่ยม ●